

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
วันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ผู้มาประชุม

๑.	นายเพ็ชร	บุญรอด	ตำแหน่ง	ประธานสภาเทศบาลฯ
๒.	นายอดิศร	หล่อจิต	ตำแหน่ง	รองประธานสภาเทศบาลฯ
๓.	นายไชยยศ	บ้านกล้วย	ตำแหน่ง	เลขานุการสภาฯ
๔.	นายพจน์	พัฒนาศ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๕.	นายศักดิ์ดา	สีลาบ้งอร	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๖.	น.ส.ศิริรินทร์ทา	มณีโชติ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๗.	นายไพฑูร	บัวทอง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๘.	นางนุช	เอี่ยมเจริญ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๙.	นายรณฤทธิ์	อวยพร	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๐.	นายอำนาจ	โคกแก้ว	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๑.	นายสุชาติ	อวยพร	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๒.	นางขวัญจิตรี	เสนาะคำ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๓.	น.ส.สุนันทา	อ่อนจันทร์	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายอุดร	เพ็งอร่าม	ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว
๒.	นายประทีป	พัฒนาศ	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีฯ
๓.	นางพนม	สุขเผือก	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีฯ
๔.	นายกันยา	หม่อมวง	ตำแหน่ง	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
๕.	นายปัญญา	สุขขังพงษ์	ตำแหน่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๖.	นายสุกิจ	ตันโสภณธนาศักดิ์	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล
๗.	นางประนอม	กำเนิดสิงห์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๘.	นายกฤษณะ	สุขกรม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙.	นางธัญญา	ศรนารายณ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐.	น.ส.ลภัสสรดา	หมื่นจอน	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการสภา
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ประธานสภา
(นายเพชร บุญรอด)

ที่ประชุม

ประธานสภา
(นายเพชร บุญรอด)

ที่ประชุม

เรียนรองประธานสภา บัดนี้เวลา ๑๐.๐๐ น.สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอก
ขาวมาประชุม ๑๑ ท่าน ขอเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ดอกขาว ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญครับ

สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ขอแจ้งเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมห
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ด้วยอำเภอท่า
ม่วงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภาคเช้า
ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมอำเภอท่าม่วง
สำหรับพิธีตักบาตรจัดที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าว่าการอำเภอท่าม่วง
และภาคเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอท่าม่วง การแต่งกาย ข้าราชการ
เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก ประชาชน ชุดผ้าไทย สุภาพโทนสีฟ้า และ
สวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี ขอความ
ร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันครับ
รับทราบ

ต่อไประเบียบวาระ ที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว สมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ขอให้ที่ประชุมก่อนที่จะมีการ
รับรองรายงานการประชุม ท่านใด มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม
๒๕๖๕ สมาชิกสภาท่านใดรับรอง โปรดยกมือขึ้นครับ

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รับรองจำนวน ๑๑ ท่าน ไม่รับรอง -
ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายเพชร บุญรอด)

ประธานสภา (นายพีเชิ์ บุญรอด)	<p>ต่อไประเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๓.๑ การขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน MOA เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย เชิญท่านนายกเทศมนตรี เสนอรายละเอียดต่อสภาครับ เชิญครับ</p>
นายกเทศมนตรี (นายอุดร เพ็ชรอร่าม)	<p>ขอบคุณท่านประธานสภาครับ การเสนอเพื่อขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เรื่องกำจัดขยะมูลฝอย รายละเอียดผมขออนุญาตมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงและขยายความเพิ่มเติมให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ</p> <p>เชิญหัวหน้าสำนักปลัดขยายความเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบ เชิญครับ</p>
ประธานสภา (นายพีเชิ์ บุญรอด) หัวหน้าสำนักปลัด (นางประนอม กำเนิดสิงห์)	<p>เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านค่ะ การเสนอเพื่อขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ตามเอกสารหมายเลข ๒ ตามที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในบันทึกข้อตกลงเป็นระยะเวลา ๓ ปี เพื่อนำขยะมูลฝอยมากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน และในปัจจุบันบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ครบกำหนดตามบันทึกข้อตกลง ตามข้อ ๓ ของบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ในการนี้เพื่อให้การจัดการบริการสาธารณะในเขตท้องถิ่น สนองต่อการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเรียนต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ขอเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ขอขอบคุณค่ะ</p>
ประธานสภา (นายพีเชิ์ บุญรอด)	<p>ตามที่หัวหน้าสำนักปลัดได้นำเสนอรายละเอียดเรื่องการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีข้อสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ</p>
ที่ประชุม	<p>มีมติเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย เห็นชอบ ๑๑ ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน ไม่ออกเสียง ๑ ท่าน (นายพีเชิ์ บุญรอด)</p>

<p>ประธานสภา (นายเพ็ชร บุญรอด) นายกเทศมนตรี (นายอุตร เฟื่องอร่าม) ประธานสภา (นายเพ็ชร บุญรอด) หัวหน้าสำนักปลัด (นางประนอม กำเนิดสิงห์)</p>	<p>๓.๒ การพิจารณารับส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ เครื่องมาเป็นทรัพย์สินของเทศบาล เชิญท่านผู้บริหารครับ</p> <p>ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตมอบให้หัวหน้าสำนักปลัดดำเนินการชี้แจงรายละเอียดครับ</p> <p>เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้สภาได้รับทราบครับ</p> <p>ขอบคุณท่านประธานสภาค่ะ ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านรางจิกได้ขอรับสนับสนุนคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ เครื่องจากบริษัทซีเจเอ็กซ์เพรสกรุ๊ปจำกัด เพื่อมาใช้และเป็นประโยชน์ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านรางจิก และเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านรางจิกได้รับส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ เครื่องตามใบนำส่งสินค้าออกของบริษัทซีเจเอ็กซ์เพรสกรุ๊ปจำกัด เลขที่ FA-๐๒๖๕๐๖/๐๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยตรวจรับครบตามจำนวนแล้ว ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๔(๓) กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานราชการของรัฐของราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามลำดับ ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิสให้เป็นกรณีสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอำนาจของหน่วยงานราชการของรัฐ เนื่องจากการรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิสพัสดุให้เป็นกรณีสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่มีเงื่อนไขหรือมีการติดพันจะส่งผลต่อการใช้งบประมาณของ อปท. ด้วย การพิจารณางบประมาณของ อปท. เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ เครื่องเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ขอนำเรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาค่ะ</p>
<p>ประธานสภา (นายเพ็ชร บุญรอด) ที่ประชุม ประธานสภา (นายเพ็ชร บุญรอด) ที่ประชุม</p>	<p>สมาชิกสภาหรือผู้เข้าร่วมประชุมมีประเด็นข้อสงสัยจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ครับ</p> <p>ไม่มี</p> <p>ในที่ประชุมไม่มีการสอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการรับส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ เครื่องเป็นทรัพย์สินของเทศบาล สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ</p> <p>มีมติเห็นชอบการรับส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ เครื่องเป็นทรัพย์สินของเทศบาล เห็นชอบ ๑๑ ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน ไม่ออกเสียง ๑ ท่าน (นายเพ็ชร บุญรอด)</p>
<p>ประธานสภา (นายเพ็ชร บุญรอด) นายกเทศมนตรี (นายอุตร เฟื่องอร่าม)</p>	<p>๓.๓ การโอนโครงการไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายเข้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เชิญท่านผู้บริหารครับ</p> <p>เรื่อง การโอนโครงการไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายเข้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เบื้องต้นนายกเทศบาลตำบลดอนเจดีย์มาคุยกับผม</p>

ว่าไฟที่ตั้งอยู่ตรงทางเข้าดอนเจดีย์มันมีการชำรุดอยู่ เขาก็จะขอรับโอนไปเพื่อติดตั้งเอง แต่ในส่วนของการขายทางจะให้ทางหลวงชลบทติดไฟอีกทีหนึ่ง ในเบื้องต้นผมได้พูดคุยกับเขาแล้ว จึงได้นำเรื่องนี้เข้าประชุมหารือต่อสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบ รายละเอียดขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายให้สภาได้รับทราบครับ

ประธานสภา
(นายเพชร บุญรอด)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤษณะ สุขกรม)

อนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างดำเนินการแทนท่านผู้บริหาร เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และ คณะผู้บริหารทุกท่านครับ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ได้มีหนังสือมาขอรับโอนโครงการไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายเข้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนตำบลดอนเจดีย์ใช้สัญจร เพื่อเข้า – ออก ในพื้นที่ตำบลดอนเจดีย์ เป็นเส้นทางเชื่อมสู่นถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔ สามารถเดินทางไปยังอำเภออื่นภายในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดข้างเคียง นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางสำคัญที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางเข้ามาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี ในปัจจุบันระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามโครงการไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายเข้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีโคมไฟชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ บางจุดไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนอาจเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์จึงทำหนังสือขอรับโอนโครงการดังกล่าวมายังเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว แต่การโอนโครงการดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นในการทำกิจการนอกเขต กองช่างจึงได้ทำญัตติเพื่อเสนอต่อสภาแห่งนี้เพื่อขอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและจะได้ทำหนังสือแจ้งต่อเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ให้ดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา
(นายเพชร บุญรอด)
สมาชิกสภา
(นายศักดิ์ สิลาบงอร)

ที่ประชุมท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

ปลัดเทศบาล
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ โครงการไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายเข้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่จะโอนไปยังเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โครงการนี้ที่เริ่มแรกติดตั้งใครเป็นผู้ดำเนินการครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ขอชี้แจงแทนท่านผู้บริหาร ตั้งแต่ที่ผมมาปฏิบัติหน้าที่ มีการเกิดเพลิงไหม้บริเวณนั้น ๒ ครั้ง ท่อประปา และท่อสายไฟฟ้าที่ฝังใต้ดินไหม้ขาด เสียหายทั้งหมด ท่อประปาเราก็ซ่อมแซม และสายไฟฟ้าที่เดินเข้าพระนเรศวรฯ เราก็แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ก็ทำหนังสือแจ้งตอบกลับเรามาว่าได้ถ่ายโอนให้เทศบาลแล้ว แต่ครั้งนี้เราจะซ่อมแซมให้ ถ้ามีครั้งต่อไปเทศบาลจะต้องดำเนินการรับผิดชอบซ่อมเอง และสมัยที่แล้วเราทำเรื่องส่งคืนให้แก่ องค์การ

<p>ประธานสภา (นายพีชร์ บุณรอด) สมาชิกสภา (นายศักดิ์ดา สิลาบังอร)</p>	<p>บริหารส่วนจังหวัด แต่เขาก็ไม่รับคืน และโครงการไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสาย เข้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมันเชื่อมระหว่าง ๒ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า เชื่อมระหว่างเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ และ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เมื่อเขาปรับโอนเขาสามารถที่จะไปดำเนินการ จัดการซ่อมแซมเองได้ เพราะมันจะหน้าเป็นตาของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เอง ซึ่งทางนายกเทศมนตรีดอนเจดีย์เขามาประสานกับท่านนายกอุดร เฟื่องอร่าม เอง ว่าเขาจะติดต่อดำเนินการประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเอง แต่เพื่อความสะดวกเขาจึงให้เขาโอนเฉพาะโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปากทางจน ไปถึงสุดเขต เขาจะได้ดำเนินการไปทีเดียวเลย มันจึงเป็นที่มาของหนังสือขอรับ โอนโครงการไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายเข้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช จึงขอเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาครับ</p> <p>ขอบคุณท่านปลัดที่ตอบข้อสอบถามที่ ท่านศักดิ์ดา สิลาบังอร ได้ถามไว้ครับ ที่ ประชุมมีข้อสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ</p> <p>ตามที่ท่านปลัดได้นำเรียนไว้ โครงการนี้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้ ไหมครับ และเขาได้ถ่ายโอนโครงการนี้ให้แก่เราแล้วใช่ไหมครับ โครงการเดิม ไม่ได้เข้าสภาใช่ไหมครับ แต่ที่นี้ต้องเข้าสภาเพราะมันเป็นการรับโอน ของ หน่วยงานที่จะเข้ามาในองค์กรของเรา ถ้าเราไปดำเนินการเลยมันก็ไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ยืนยันว่ามีการถ่ายโอนโครงการนี้แล้วครับ ซึ่งเป็นการถ่ายโอนก่อนที่ผมจะมาปฏิบัติหน้าที่ที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอก ขาว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เขายืนยันว่ามีบันทึกถ่ายโอน มาให้เราเรียบร้อยแล้วก่อนที่ผมจะมา นะครับ ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ายูก อบต. หรือ เทศบาล และผมมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประเด็นปัญหาพื้นที่ ที่ตรงนี้ก็จะมีมาตลอด ท่านสมาชิกสภาเข้าใจประเด็นดังกล่าวแล้วนะครับ และด้วยงบประมาณของ เราไม่เพียงพอ จึงขอส่งคืนและทำเป็นหนังสือไปถึงแต่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ไม่ตอบหนังสือกลับมา จึงต้องมีการโอนเรื่องไปยังเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ สมาชิกสภาท่านใดหรือที่ประชุมมีข้อสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ</p>
<p>ปลัดเทศบาล (นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประธานสภา (นายพีชร์ บุณรอด)</p>	<p>ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมในการโอนโครงการ ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายเข้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้กับเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนี้ต่อไป ท่านใด เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ</p>
<p>ที่ประชุม ประธานสภา (นายพีชร์ บุณรอด)</p>	<p>มีมติเห็นชอบการโอนโครงการไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสายเข้าพระบรมราชานุ สาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล ดอนเจดีย์ เห็นชอบ ๑๑ ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน ไม่ออกเสียง ๑ ท่าน (นาย พีชร์ บุณรอด)</p>
<p>ที่ประชุม ประธานสภา (นายพีชร์ บุณรอด)</p>	<p>๓.๔ การขออนุมัติกันเงินเบิกเหลือมปี (กรณีไม่ได้ก่อสร้างผูกพัน) เชิญท่าน ผู้บริหารครับ</p>

นายกเทศมนตรี
(นายอุตร เพ็ชรอร่าม)
ประธานสภา
(นายพีเชิ์ บุญรอด)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายฤกษ์ณะ สุขกรม)

การขออนุมัติกันเงินเบิกเหลื่อมปี (กรณีไม่ได้ก่อสร้างผูกพัน) ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างดำเนินการ อธิบายรายละเอียดให้สภาได้รับทราบครับ
อนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่าง อธิบายเพิ่มเติมแทนท่านผู้บริหารครับ เชิญครับ

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ด้วยกองช่างเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
จะต้องดำเนินการในงานราชการด้านต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว โดยขอกันเงินเบิกเหลื่อมปี กรณีไม่ได้
ก่อสร้างผูกพัน จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านห้วยตลุง
บริเวณบ้านนายอนุวัฒน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านโมกมัน ซอย
๑ บริเวณบ้านผู้ใหญ่ต่าย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.-บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อระบายน้ำ
คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในสำนักงานเทศบาล บ้านห้วยตลุง หมู่ที่ ๖
เป็นเงิน ๒๒๘,๐๐๐.-บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไข่นา หมู่ที่ ๑
จำนวน ๔๘๒,๐๐๐ บาท
รวมกองช่างขอกันเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๙๖,๐๐๐.-บาท ขอนำ
เรียนเพื่อสภาโปรดพิจารณาครับ

ประธานสภา
(นายพีเชิ์ บุญรอด)
สมาชิกสภา
(นายศักดิ์ดา สีลาบงอร)
ปลัดเทศบาล
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ

กรณีที่ยังงบประมาณยังไม่เข้า สามารถให้ผู้รับเหมามาทำสัญญาก่อนได้หรือไม่ครับ

กรณีที่เงินงบประมาณยังไม่เข้าไม่สามารถให้ผู้รับเหมามาทำสัญญาก่อนได้ครับ
ตามระเบียบต้องมีเงินงบประมาณเข้ามาก่อนถึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอน
ต่างๆ ต่อไปได้ครับ และเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างจะลงนามในสัญญาได้เมื่อมี
งบประมาณครับ

ประธานสภา
(นายพีเชิ์ บุญรอด)
เลขานุการสภา
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

สมาชิกสภาหรือที่ประชุมท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีเชิญ
เลขานุการสภา อธิบายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกันเงินเบิกเหลื่อมปีครับ

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน

ระยะเวลาหนึ่งปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อกำหนดผู้กัก ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กักเงินไว้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อกำหนดผู้กักแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกักเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว

หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อกำหนดผู้กักหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ขอนำเรียนต่อสภา เพื่อประกอบการพิจารณาตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ และ เลขาธิการสภาฯ ได้นำเรียน สมาชิกสภาฯ มีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติการกักเงินโครงการ ทั้ง ๔ โครงการ คือ

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านห้วยตลุง บริเวณบ้านนายอนุวัฒน์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านโมกมัน ซอย ๑ บริเวณบ้านผู้ใหญ่ต่าย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.-บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ภายในสำนักงานเทศบาล บ้านห้วยตลุง หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๒๒๘,๐๐๐.-บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยไข่นา หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔๘๒,๐๐๐ บาท

รวมจำนวนเงินที่ขอ กัก ๑,๖๙๖,๐๐๐.- บาท สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ เชิญครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติการกักเงินเบิกเหลือมปี (กรณีไม่ได้ก่อสร้างผู้กัก) จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินที่อนุมัติ ๑,๖๙๖,๐๐๐.-บาท อนุมัติจำนวน ๑๑ ท่าน ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายพีรช บัญรอด)

ประธานสภาฯ
(นายพีรช บัญรอด)
นายกเทศมนตรี
(นายอุตร เฟื่องราม)
ประธานสภาฯ

๓.๕ การขอจำหน่ายหนี้สูญ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เชิญท่านผู้บริหารครับ
การขอจำหน่ายหนี้สูญ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองคลัง ดำเนินการชี้แจงต่อสภาแทนผู้บริหารครับ
อนุญาตให้ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดแทนผู้บริหาร เชิญครับ

(นายพีช บุณรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางธัญญา ศรีนารายณ์)

ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ผู้ตัดสินเรื่อง ขอจำหน่ายหนี้สูญ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักการ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เพื่อจำหน่ายหนี้สูญจาก
บัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ค้างชำระจำนวน
๒๓๙,๒๘๘.- บาท

เหตุผล

สืบเนื่องจากการตรวจสอบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้เร่งรัด
จัดเก็บลูกหนี้ค่าน้ำประปาที่ค้างชำระในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน
๒๓๙,๒๘๘.- บาท สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของมิเตอร์น้ำประปาที่หมุนแต่มี
ลมออกมาไม่มีน้ำไหลหรือไหลน้อยมาก ระบบอุปกรณ์บางส่วนไม่เหมือนของการ
ประปาภูมิภาค จึงทำให้เกิดหน่วยค่าน้ำเพิ่มสูงขึ้นทำให้ใบเสร็จรับเงินค่า
น้ำประปาเรียกเก็บสูง ประกอบกับขณะนั้นระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
จัดมิเตอร์ การเก็บชำระเงินค่าน้ำประปายังไม่เรียบร้อย ระบบไม่สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่จัดมิเตอร์น้ำ และเจ้าหน้าที่เก็บค่าน้ำ มีการเข้า ออก บ่อยเปลี่ยน
ผู้ปฏิบัติงานบ่อยทำให้เกิดการสองมอองงานเกิดปัญหาสับสน เกิดความล่าช้าได้
ซึ่งขณะนั้นเทศบาลได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และ
ทางเทศบาลได้ให้เจ้าหน้าที่หลายท่านในเทศบาลช่วยกันออกเก็บค่าน้ำประปา
และยังคงมีส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถจัดเก็บค่าน้ำประปาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวดที่ ๙ การถอนเงินรายรับและการจำหน่ายหนี้สูญ
ข้อ ๙๗ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระ
เกินกว่าสิบปีขึ้นไป ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

๑. เร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้เนื่องจาก
ลูกหนี้ กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชำระ
หนี้ได้หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้ กระทำได้
๒. กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดก
ต้องเป็นบุคคลที่ลักษณะเช่นเดียวกันที่ได้ระบุไว้ใน (๑) ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และ ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

งานจัดเก็บรายได้ ได้รวบรวมข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระน้ำประปา คงค้าง
จำนวน ๑๘๘ ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๒๘๘.-บาท

ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้เก็บ จำนวน ๕๘ ราย เป็นจำนวน
เงิน ๕๗,๘๘๔.- บาท ดังนี้

๑. ผู้ใช้น้ำผู้ที่เสียชีวิต มีใบเสร็จรับเงินไม่ได้เรียกเก็บ จำนวน ๑๑ ราย เป็นเงิน ๓,๗๑๑.- บาท

๒. มีใบเสร็จไม่ได้เรียกเก็บและไม่สามารถติดต่อไป จำนวน ๔๗ ราย เป็นเงิน ๕๔,๑๗๓.- บาท

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประปา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนเงิน ๕๗,๘๘๔.-บาท ขอนำเรียนเพื่อโปรดพิจารณาของที่ประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญครับ

ประธานสภา
(นายเพชร บุญรอด)
นายกเทศมนตรี
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ปลัดเทศบาล
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ปัญหาลูกหนี้ตรงนี้เป็นปัญหามาตั้งแต่ผู้บริหารสมัยที่แล้วนะครับ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินติดตามและเร่งรัดการเก็บลูกหนี้ค่าน้ำประปาจำนวน ๕๗,๘๘๔.-บาท ผมจึงได้นำเรื่องนี้เพื่อเข้าหารือและขออนุมัติจากสภาเทศบาลของเราครับ ผมขออนุญาตเพิ่มเติม เรื่องนี้เป็นปัญหาที่สะสมมานาน มีการเก็บค่าน้ำและผู้ใช้ค่าน้ำเข้ามาทำงานแล้วลาออก มันก็เลยเป็นปัญหาที่สะสมและปีนั้นมันเกิดปัญหาเรื่องน้ำประปาไม่ไหล ตั้งแต่ต้นปีช่วงเดือนมีนาคม ถึง เมษายน มันก็เกิดปัญหาเก็บค่าน้ำประปาไม่ได้ และปัญหามีลมออกมาชาวบ้านบางส่วนเลยไม่ยอมจ่ายเกิดขึ้นเยอะ และเปลี่ยนคนเก็บค่าน้ำประปา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วว่าเป็นหนี้ค้าง ๒ แสนกว่าบาท เขาให้ทำ ๒ วิธี คือ ๑ จำหน่ายหนี้สูญโดยสภา โดยมีผู้ใช้น้ำเสียชีวิต ๓,๗๑๑. บาท และมีใบเสร็จไม่ได้เรียกเก็บและไม่สามารถติดต่อไป ๕๔,๑๗๓.-บาท รวมทั้งสิ้น ๕๗,๘๘๔.-บาท โดยทั้งสองส่วนนี้ต้องให้สภาอนุมัติ ส่วนอีกแสนกว่าบาทต้องดำเนินการเอาใบเสร็จนั้นมาและนำมาเสนอต่อสภาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแนะนำ ถ้าไม่จำหน่ายออกเขาก็จะเรียกเงินเต็มจำนวนที่ไม่สามารถล้างออกไปได้ ถ้าสภาเห็นชอบเราก็ดำเนินการแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งถ้าเราจำหน่ายหนี้สูญวันนี้ก็จะคงเหลือยอด ๑๘๑,๔๐๔.-บาท และถ้าเราหาใบเสร็จได้เพิ่มก็สามารถหักออกไปได้อีก และถ้าหาใบเสร็จได้ครบมันก็จะจบ จึงนำเรียนเพื่อสภาพิจารณาครับ

ประธานสภา
(นายเพชร บุญรอด)
สมาชิกสภา
(นายศักดิ์ สิลาบงอร)

ขอให้สมาชิกสภาตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารที่ท่านได้รับมานะครับ ถ้าสงสัยประเด็นใด สอบถามได้เลยครับ

ขออนุญาตครับตามที่ท่านปลัดได้แนะนำในที่ประชุม ในเรื่องของค่าน้ำประปาที่ฝ่ายรับผิดชอบแจ้งมาว่ายังไม่สามารถจัดเก็บได้จำนวน ๒๓๙,๒๘๘.-บาท แต่ในเรื่องของระเบียบว่าเรามีแจ้งจากผู้เสียชีวิตหรือว่ามีใบเสร็จแต่ก็ไม่นำเรียนมานะครับในส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะเรียกเก็บได้แล้วในกรณีเสียชีวิต ๑๑ รายนี้ และในส่วนที่สองที่มีใบเสร็จ ไม่ได้เรียกเก็บและไม่สามารถติดต่อได้อีก ๔๗ ราย ในส่วนของตรงนี้ผมว่าสภาก็น่าจะปรับให้เป็นในส่วนของหนี้สูญ

ประธานสภา

สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

(นายเพ็ชร์ บุญรอด)
 ที่ประชุม
 ประธานสภา
 (นายเพ็ชร์ บุญรอด)
 เลขาธิการสภา
 (นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ไม่มีท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
 เชิญเลขานุการสภาฯ อธิบายระเบียบเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้
 ครับ

ระเบียบก็จะเหมือนที่ผู้อำนวยการกองคลังได้นำเรียนต่อที่ประชุมครับ ระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน หมวดที่ ๙ การถอนเงินรายรับและการจำหน่ายหนี้สูญ
 ข้อ ๙๗ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระ
 เกินกว่าสิบปีขึ้นไป ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

๑. เร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้เนื่องจาก
 ลูกหนี้ กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชำระ
 หนี้ได้หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้ กระทำได้
๒. กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดก
 ต้องเป็นบุคคลที่ลักษณะเช่นเดียวกันที่ได้ระบุไว้ใน (๑) ให้องค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความ
 เห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และ ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ขอนำ
 เรียนต่อสภา เพื่อประกอบการพิจารณาครับ

ประธานสภา
 (นายเพ็ชร์ บุญรอด)

ตามที่สมาชิกสภาได้รับทราบรายละเอียดต่างๆ และรับทราบระเบียบ
 ประกอบการพิจารณาแล้ว ผมขอมติการอนุมัติจำหน่ายหนี้สูญ ลูกหนี้ค่า
 น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังเสนอ
 จำนวนเงิน ๕๗,๘๘๔.- บาท สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติจำหน่ายหนี้สูญ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 อนุมัติ ๑๑ ท่าน ไม่อนุมัติ - ท่าน ไม่ออกเสียง ๑ ท่าน (นายเพ็ชร์ บุญรอด)

ประธานสภา
 (นายเพ็ชร์ บุญรอด)

๓.๖ การเสนอพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๑ วาระรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ เชิญท่านผู้บริหาร
 ครับ

นายกเทศมนตรี
 (นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว บัดนี้ถึง
 เวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จะได้เสนอร่างเทศ
 บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวอีก
 ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
 จึงขอให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
 ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 และรายละเอียดสถานการณ์คลัง ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดดำเนินการแทน
 ผู้บริหารครับ

ประธานสภา
 (นายเพ็ชร์ บุญรอด)

อนุญาตให้ท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดแทนท่านผู้บริหารครับ เชิญครับ

ปลัดเทศบาล
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ขอขอบคุณท่านประธานสภาครับ

๑. สถานการณ์คลัง

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๒๔,๙๗๐,๑๒๙.๐๔ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๔๑,๐๙๓,๒๙๔.๔๔ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๒,๓๒๒,๑๕๕.๑๖ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ รวม ๒๗,๐๙๘.๐๙ บาท

๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ รวม ๒,๘๑๖.๒๔ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๒๘,๘๖๕,๓๒๗.๙๗ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน ๒๘๖,๕๘๔.๓๖ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๓๘๕,๒๐๖.๒๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๑๕๘,๗๙๗.๑๗ บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจกรรมพาณิชย์ จำนวน

๑,๒๐๐,๖๑๔.๗๒ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๑,๖๔๖.๓๖ บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๐.๐๐ บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๑๖,๕๓๗,๑๐๑.๖๒ บาท

หมวดเงินอุดหนุน จำนวน ๑๐,๒๙๕,๓๗๗.๕๔ บาท

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน ๖,๖๓๕,๙๕๒.๐๐ บาท

๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๒๕,๖๐๖,๔๑๖.๔๕ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน ๖,๓๗๒,๖๔๐.๐๓ บาท

งบบุคลากร จำนวน ๙,๕๕๓,๕๖๕.๗๒ บาท

งบดำเนินงาน จำนวน ๗,๑๑๕,๕๙๑.๓๓ บาท

งบลงทุน จำนวน ๙๙๐,๓๐๐.๐๐ บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน ๑,๕๗๔,๓๑๙.๓๗ บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน ๓๕,๙๕๒.๐๐ บาท

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๑,๒๑๔,๗๘๔.๐๐ บาท

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

และรายละเอียดตามแผนงานต่างๆ ได้อยู่ในเอกสารที่เทศบาลได้แจกให้ท่านไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนะครับ ซึ่งในปี ๒๕๖๖ เราตั้งงบประมาณไว้ ๓๗,๕๘๗,๖๐๐.- บาท จากของเดิมปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๓,๓๖๗,๗๗๐.- บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกสภาไป เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว ๔,๒๑๙,๘๓๐.- บาท โดยเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนครู และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านรางจิก โดยตรงนี้ต้องอยู่ในเทศบัญญัติของท้องถิ่นเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เงินเดือนครู ข้าราชการประจำ ลูกจ้าง ลูกจ้างประจำ ประเภทนี้เราได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วในเทศบัญญัติปี ๒๕๖๖ งบประมาณ ๓ ล้านนะครับ อะไรต่างๆ ที่เขากำหนดให้เราตั้ง ซึ่งหนังสือมาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดกาญจนบุรี มี ๔ แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ, โรงเรียนบ้านรางจิก, โรงเรียนวัดน้ำพุร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า) และ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองผ้าย ซึ่งโรงเรียนของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวได้งบประมาณมา ๑๖๙,๕๙๕.- บาท เป็นเงินที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ๗๖,๕๐๐.- บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจากการสอบถามค่าการเรียนการสอนเขาให้แบ่งเป็น ๓๐ / ๗๐ ๓๐% เป็นค่าวัสดุ การบริหารจัดการของโรงเรียน อีก ๗๐% อยู่ในส่วนกิจกรรมของตัวผู้เรียน โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ จะอยู่ในสัดส่วนนี้ ตอนนี้อย่างงบประมาณมาตั้งเพื่อรองรับเงินอุดหนุน ๑๖๙,๕๙๕.- บาทนี้ ในปี ๒๕๖๖ แล้ว งบประมาณจึงเพิ่มขึ้น และงบประมาณเขาจะจัดสรรมาให้เรา แต่ตอนนี้กรอบอัตรากำลังยังไม่มาจึงไม่สามารถดำเนินการได้ ส่วนโครงการพัฒนามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นขอให้ท่านเปิดเอกสารร่างเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๔ โครงการพัฒนาจะประกอบด้วยโครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณบ้านนายอนุวัฒน์ บ้านห้วยตลุง หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๑๑๒,๐๐๐.- บาท
๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สายบ้านนายประชา ฉันทปราโมทย์ บ้านรางจัน หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐.- บาท
๔. โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมระบบและอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณบ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐.- บาท โครงการนี้มีการกล่องวงจรปิดจำนวน ๘ จุด และก่อสร้างห้องควบคุม ขนาด ๒.๐๐x ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง ซึ่งได้สอบถามจากช่างสำเภา ช่างบอกว่าท่านศักดา ให้ก่อสร้างห้องในบริเวณอาคารของหมู่บ้าน ถ้าก่อสร้างในอาคารของหมู่บ้านต้องขอ

อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนนะครับ เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะ และประเด็นปัญหาอย่างหมู่ที่ ๑๓ อยู่ดีๆ ค่าไฟจาก ๙๐ กว่าบาท เพิ่มขึ้นเป็น ๒-๓ พันกว่าบาท มันเป็นปัญหามีคนใช้ไฟฟ้าร่วมเราถูกหลัก ใช้ไฟฟ้าแต่เทศบาลเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าขึ้นผิดปกติตรงกล้อง วงจรปิดหน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านรางจิก ดังนั้นจึงขอนำเรียน ประเด็นนี้ไว้ก่อนนะครับ

สมาชิกสภา
(นายศักดิ์ดา สิลาบังอร)

ผมขออนุญาตครับ ผมขอฝากในส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้ถ้าเป็นพื้นที่ สาธารณะก็ขอให้ดำเนินการขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพราะเราจะได้ใช้ พื้นที่ปลูกสิ่งก่อสร้างตรงนั้นเลย มันจะได้สะดวก ซึ่งการดำเนินการตรงนี้เราก็ ต้องการความสะดวก ความปลอดภัยในทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขต พื้นที่ตรงนั้น ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็สามารถขอข้อมูลจากพื้นที่ตรงนี้ได้ เลย ก็ขอให้ช่วยตรวจสอบว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่สาธารณะหรือไม่ถ้าใช่ก็ ดำเนินการขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดครับ

ประธานสภา
(นายเพชร บุญรอด)

ขอให้ผู้บริหารช่วยตรวจสอบด้วยว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่อะไร ขอปรึกษาท่าน ปลัดว่าถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะและมีปัญหายุ่งยากเราจะเอาไปติดตั้งไว้บ้าน สมาชิกสภาในเขตพื้นที่นั้นได้หรือไม่

ปลัดเทศบาล
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ถ้าจะไว้ที่บ้านสมาชิกสภานั้นได้ครับ แต่ก็ต้องทำเป็นบันทึกให้ความยินยอม และ จะต้องไม่มีข้อครหาในภายหลัง

สมาชิกสภา
(นายศักดิ์ดา สิลาบังอร)

ขออนุญาตเสนอว่าเราเอาอุปกรณ์ต่างๆ ติดตั้งไว้ที่วัดโมกมันได้หรือไม่ครับ

ปลัดเทศบาล
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ได้ครับ แต่เราจะต้องทำบันทึกกับเจ้าอาวาสวัดโมกมัน ฉะนั้นเงินที่ก่อสร้างห้องก็ ต้องเปลี่ยนเป็นเงินค่าสายที่ใช้ไปติดตั้งที่วัดโมกมันนะครับ อาคารก็จะไม่มีถ้าย้าย ไปตรงนั้นก็ตรงมาดำเนินการคิดค่าใช้จ่ายอีกทีหนึ่ง มันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง อีก

สมาชิกสภา
(นายศักดิ์ดา สิลาบังอร)

ขออนุญาตท่านปลัดครับ จริงๆ แล้วตรงที่วัดโมกมันก็มีกล้องวงจรปิดอยู่ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สามารถที่จะต่อเชื่อมกันได้ เพราะว่าการสำรวจผมก็ สำรวจจุดที่ตรงวัดด้วย เพียงแต่ย้ายจุดผมว่ามันก็มีค่าเท่ากัน

ปลัดเทศบาล
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ถ้าตั้งไว้ที่วัด ท่านศักดิ์ดา ก็จะให้สร้างห้องควบคุม หรือ นำอุปกรณ์ จอ ไปตั้งที่วัด

สมาชิกสภา
(นายศักดิ์ดา สิลาบังอร)

ขออนุญาตที่ประชุมการที่จะจอโทรทัศน์ไปตั้งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สงวนสิทธิ์ เพราะฉะนั้นมันจะต้องสร้างห้องควบคุม พอมีปัญหาเราถึงจะขอผู้มีอำนาจไป เปิดดู ไม่ใช่ใครจะไปเปิดดูก็ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องสร้างห้องควบคุมไว้ คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการได้ในส่วนของตรงนี้ครับ

ประธานสภา
(นายเพชร บุญรอด)

ถ้าเราไปติดตั้งที่วัด เราก็ต้องขออนุญาตสำนักงานพระพุทธศาสนา

ปลัดเทศบาล
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ถ้าเราเอาแต่จอภาพและเครื่องบันทึกเทปไปติดตั้งที่วัด เจ้าอาวาสเป็นผู้อนุมัติ แต่ถ้าสร้างห้องควบคุม เราก็จะต้องดำเนินการขออนุญาตจากสำนักงาน

<p>ประธานสภา (นายเพชร บุณรอด) นายกเทศมนตรี (นายอุดร เพ็ชรอร่าม) สมาชิกสภา (นายศักดิ์ดา สिलाบ้งอร) นายกเทศมนตรี (นายอุดร เพ็ชรอร่าม) ปลัดเทศบาล (นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)</p>	<p>พระพุทธศาสนาอีก ถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่าเราขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดดีกว่าจะได้จบขั้นตอน ในครั้งเดียว สรุปว่าท่านสมาชิกสภาต้องการให้ขออนุญาตจากผู้ว่าใช้ไหมครับ ใช่ครับ ถ้าอย่างนั้นผมขอรับเรื่องไว้ในส่วนของการดำเนินการขออนุญาตจากผู้ว่าราชการ จังหวัด ผมขอปรึกษาหารือท่านปลัดก่อนครับ การดำเนินการก็ต้องส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอให้พื้นที่สาธารณะ ต้องวาดแบบ แปลน และกำหนดจุดก่อสร้าง เสนอแบบก่อสร้าง งบประมาณที่เราตั้งไว้ในเทศ บัญญัติก็ต้องเสนอไปเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบอนุมัติมา ซึ่งท่านจะ อนุมัติมาเมื่อใด ก็อีกเรื่องหนึ่งครับ ถ้าอย่างนั้นในการพิจารณางบประมาณ โครงการตรงนี้ก็ทำตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ นี้ไม่มีการแก้ไขนะครับ และ พอเทศบัญญัติผ่านเราก็จะดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อก่อสร้าง ห้องควบคุมสำหรับการจัดหาและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ที่บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗ นั้นะครับ และมีโครงการที่หายไป ๔-๕ โครงการเพราะไม่มีอยู่ในแผนจึงไม่ สามารถมาตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ เรา จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนปี ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ก่อนในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ และมาเสนอสภาในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงจะดำเนินงานในโครงการดังกล่าว ได้</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายเพชร บุณรอด) ที่ประชุม ประธานสภาฯ (นายเพชร บุณรอด)</p>	<p>สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสอบถาม หรือ อภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และระเบียบมทท.ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว และท่านสมาชิกสภาฯ ก็ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กันมาพอสมควรแล้ว และไม่ มีสมาชิกสภาอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ต่อไปผมขอมติที่ประชุมรับหรือไม่รับร่าง หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่หนึ่ง วาระรับหลักการฯ โดยเห็นชอบ จำนวน ๑๑ ท่าน ไม่เห็นชอบ - ท่าน งดออกเสียงจำนวน ๑ ท่าน (นาย เพชร บุณรอด)</p>
<p>เลขานุการสภาฯ (นายไชยยศ บ้านกล้วย)</p>	<p>ในวาระแรก วาระรับหลักการ สมาชิกสภาฯ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศ บัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อย</p>

แล้วต่อไปให้สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติโดยคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นี้ครับ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ

๑. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

๒. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน

การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญโดยให้คัดเลือกกันเองภายในสภาท้องถิ่น ครั้นในนี้ ขอเชิญที่เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ เชิญครับ ลำดับต่อไปจะเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมจะคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่ท่านครับ

ประธานสภาฯ
(นายเพชร บุญรอด)

ที่ประชุม

มีมติให้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจำนวน ๕ ท่าน

ประธานสภาฯ
(นายเพชร บุญรอด)

ตามมติที่ประชุมให้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๕ ท่าน จากสมาชิกสภาท้องถิ่น ขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาและเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ และผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่ ๑ ที่ประชุมจะเสนอท่านใดเชิญครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๑
(นายพจน์ พัฒนมาศ)

ผมนายพจน์ พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ขอเสนอ นายศักดิ์ดา สีลา บังอร สมาชิกสภาฯ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ

ประธานสภาฯ
(นายเพชร บุญรอด)

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน ครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๒
(นายสุชาติ อวยพร)

ผมนายสุชาติ อวยพร สมาชิกสภา เขต ๒ ขอรับรองครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๒
(นางขวัญจิตร์ เสนาะคำ)

ดิฉัน นางขวัญจิตร์ เสนาะคำ สมาชิกสภา เขต ๒ขอรับรองค่ะ

ประธานสภาฯ
(นายเพชร บุญรอด)

ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ท่านที่ ๒ เชิญที่ประชุมคัดเลือก ครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๑
(นางสาวศิรินทร์ทา มณีโชติ)

ดิฉันนางสาวศิรินทร์ทา มณีโชติ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ขอเสนอ นางขวัญจิตร์ เสนาะคำ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ

ประธานสภาฯ
(นายเพชร บุญรอด)

ขอสมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน ครับ

สมาชิกสภา เขต ๒ (นายอำนาจ โคกแก้ว)	ผมนายอำนาจ โคกแก้ว สมาชิกสภา เขต ๒ ขอรับรองครับ
สมาชิกสภา เขต ๒ (นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์)	ดิฉัน นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์ สมาชิกสภา เขต ๒ ขอรับรองค่ะ
ประธานสภา (นายพีเชษฐ์ บุญรอด)	ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท่านที่ ๓ เชิญที่ประชุมคัดเลือก ครับ
สมาชิกสภา เขต ๒ (นายสุชาติ อวยพร)	ผมนายสุชาติ อวยพร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ขอเสนอ นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์ สมาชิกสภา เขต ๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ครับ
ประธานสภา (นายพีเชษฐ์ บุญรอด)	ขอสมาชิกสภา เป็นผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน ครับ
สมาชิกสภา เขต ๑ (นายพจน์ พัฒนมาศ)	ผมนายพจน์ พัฒนมาศ สมาชิกสภา เขต ๑ ขอรับรองครับ
สมาชิกสภา เขต ๒ (นายรณฤทธิ์ อวยพร)	ผมนายรณฤทธิ์ อวยพร สมาชิกสภา เขต ๒ ขอรับรองครับ
ประธานสภา (นายพีเชษฐ์ บุญรอด)	ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท่านที่ ๔ เชิญที่ประชุมคัดเลือก ครับ
สมาชิกสภา เขต ๒ (นายอำนาจ โคกแก้ว)	ผมนายอำนาจ โคกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๒ ขอเสนอนายพจน์ พัฒน มาศ สมาชิกสภา เขต ๑ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ครับ
ประธานสภา (นายพีเชษฐ์ บุญรอด)	ขอสมาชิกสภา เป็นผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน ครับ
สมาชิกสภา เขต ๒ (นายสุชาติ อวยพร)	ผมนายสุชาติ อวยพร สมาชิกสภา เขต ๒ ขอรับรองครับ
สมาชิกสภา เขต ๑ (นายศักดิ์ดา สिलाบงอร)	ผมนายศักดิ์ดา สिलाบงอร สมาชิกสภา เขต ๑ ขอรับรองครับ
ประธานสภา (นายพีเชษฐ์ บุญรอด)	ต่อไปการคัดเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ท่านที่ ๕ เชิญที่ประชุมคัดเลือก ครับ
สมาชิกสภา เขต ๑ (นายพจน์ พัฒนมาศ)	ผมนายพจน์ พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาลฯเขต ๑ ขอเสนอนายสุชาติ อวยพร สมาชิกสภา เขต ๒ เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ครับ
ประธานสภา (นายพีเชษฐ์ บุญรอด)	ขอสมาชิกสภา เป็นผู้รับรองจำนวน ๒ ท่าน ครับ
สมาชิกสภา เขต ๑ (นายไพฑูรย์ บัวทอง)	ผมนายไพฑูรย์ บัวทอง สมาชิกสภา เขต ๑ ขอรับรองครับ
สมาชิกสภา เขต ๒ (นายรณฤทธิ์ อวยพร)	ผมนายรณฤทธิ์ อวยพร สมาชิกสภา เขต ๒ ขอรับรองครับ

ประธานสภาฯ
(นายพีเชิ์ บุญรอด)

สรุปตอนนี้เราได้คณะกรรมการแปรรูปติครบแล้วจำนวน ๕ ท่าน คือ

๑. นายศักดิ์ดา สีลาบังอร สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
๒. นางขวัญจิตร์ เสนาะคำ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
๓. นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
๔. นายพจน์ พัฒนมาศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑
๕. นายสุชาติ อวยพร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

เลขานุการสภาฯ
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เมื่อเราได้คณะกรรมการแปรรูปติครบแล้ว ในลำดับต่อไปผมจะขอดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไปครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรรูปติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรรูปติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายชื่อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรรูปติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ซึ่งการกำหนดวันและเวลาการเสนอการแปรรูปติของวาระ ๒ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเสนอเพื่อให้สภาพิจารณาว่าจะกำหนดเสนอให้รับคำแปรญัตติในวันเวลาใด ขอ นำเรียนที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานสภาฯ
(นายพีเชิ์ บุญรอด)

ผมก็ขอเสนอให้เริ่มกำหนดรับคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จนถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. สถานที่รับคำแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ถ้าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผมเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันและเวลาในการเสนอรับคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. จนถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เลขานุการสภาฯ
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ตามที่ประชุมสภาฯ ได้กำหนดวันรับคำแปรญัตติ โดยเริ่มวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ถึง วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ขอให้ที่ประชุมเสนอว่า เราจะประชุม เพื่อที่จะพิจารณาในวาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ กันในวันเวลาใด ขอให้ที่ประชุมเสนอวัน เวลา ในการประชุมในการประชุมพิจารณา วาระที่ ๒ และ วาระที่ ๓ ด้วยครับ

ประธานสภาฯ
(นายเพชร บุญรอด)

ขออนุญาตที่ประชุมครับ ผมขอเสนอวันประชุมครั้งต่อไปในวันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อพิจารณาในวาระสอง และ วาระสาม ตามลำดับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ขอนำเรียนเพื่อสมาชิกสภาพิจารณาครับ ท่านสมาชิกสภา เห็นชอบหรือไม่ ถ้าเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบกำหนดให้ประชุมอีกครั้ง ในวันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เพื่อพิจารณา วาระสอง และวาระสาม ของร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ
(นายเพชร บุญรอด)

แจ้งประชุมสภาอีกครั้ง สภาเทศบาลฯ จะพิจารณา วาระสอง และวาระสาม ของร่างเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอังคาร ที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๓.๗ การขอความเห็นชอบการถ่ายโอนพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เชิญท่านผู้บริหารครับ

นายกเทศมนตรี
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ตามหนังสือที่ กจ ๕๓๙๐๑/๔๔๓ เรื่อง แจ้งผลการโอนย้ายครุว์เรือนบางส่วนจากเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวเข้ามาอยู่ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองขาว ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามที่เทศบาลตำบลหนองขาว ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ เรื่องขอให้พิจารณาดำเนินการขอโอนย้ายครุว์เรือนบางส่วนจากเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เข้ามาอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลหนองขาว จำนวน ๑๘ ครุว์เรือน โดยเทศบาลตำบลหนองขาวและเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวได้ทำการประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการขอโอนย้ายครุว์เรือนบางส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่หมู่ที่ ๑ บ้านกลาง จากเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวเข้ามาอยู่ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลหนองขาว ในวันพุธ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขาว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องดังกล่าว โดยมีมติว่าจะรับการโอนย้ายครุว์เรือนบางส่วนจากเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เข้ามาอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลหนองขาว จำนวน ๑๘ ครุว์เรือน ผมนายอุดร เพ็ญอร่าม นายกเทศมนตรี

	<p>ตำบลหนองหญ้าดอกขาว จึงนำเรื่องนี้เพื่อขอความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เรื่องการไม่โอนยกพื้นที่บางส่วนให้กับเทศบาลตำบลหนองขาว ในกรณีการขอ โอนย้ายคร้วเรือนบางส่วนจากเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวเข้ามาอยู่ในเขต เทศบาลตำบลหนองขาว จำนวน ๑๘ คร้วเรือน ขอคุณครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายเพชร บุญรอด) ปลัดเทศบาล (นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)</p>	<p>ที่ประชุมท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเชิญครับ</p> <p>เรื่องประเด็นตรงนี้อยู่ในดุลพินิจของท่านสมาชิกสภาฯครับว่าจะโอนให้หรือไม่ โอนยกพื้นที่บางส่วนให้กับเทศบาลตำบลหนองขาว ในกรณีการขอโอนย้าย คร้วเรือนบางส่วนจากเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาล ตำบลหนองขาว จำนวน ๑๘ คร้วเรือน</p>
<p>สมาชิกสภา เขต ๑ (นายศักดิ์ดา สีลาบงอร)</p>	<p>ถ้าเขาจับพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ ๑ เพื่อแบ่งเบาภาระของเทศบาลเราได้บ้าง แต่ถ้ารับไปเฉพาะคร้วเรือนแค่ ๑๘ คร้วเรือน ผมก็ไม่เห็นด้วยครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายเพชร บุญรอด)</p>	<p>ที่ประชุมท่านอื่นมีประเด็นที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ ให้ความเห็นชอบในเรื่องการไม่โอนยกพื้นที่บางส่วนให้กับเทศบาลตำบลหนอง ขาว ในกรณีการขอโอนย้ายคร้วเรือนบางส่วนจากเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอก ขาวเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองขาว จำนวน ๑๘ คร้วเรือน และหากมี การนำเรื่องนี้เข้าสภาอีก ก็ขอให้เป็นการพิจารณาของคณะสภาชุดใหม่ สภา เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวชุดนี้จะไม่พิจารณาเรื่องประเด็นนี้อีก สมาชิก สภาท่านใดเห็นชอบที่จะไม่โอนยกพื้นที่บางส่วนให้กับเทศบาลหนองขาว โปรด ยกมือขึ้นครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบไม่โอนยกพื้นที่บางส่วนให้กับเทศบาลตำบลหนองขาว ในกรณีการ ขอโอนย้ายคร้วเรือนบางส่วนจากเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวเข้ามาอยู่ใน เขตเทศบาลตำบลหนองขาว จำนวน ๑๘ คร้วเรือน เห็นชอบ ๑๐ ท่าน ไม่ เห็นชอบ – ท่าน ไม่ออกเสียง ๒ ท่าน (นายเพชร บุญรอด,นายสุชาติ อวยพร)</p>
<p>นายกเทศมนตรี (นายอุดร เพ็ญอร่าม)</p>	<p>ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ตอนนี้มีเรื่องเร่งด่วนเข้ามา ๒ เรื่อง เรื่องแรก เกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาญจนบุรี กับ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการดำเนินการจัดการ ขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผมจึงขออนุญาตท่านประธานสภา เสนอเป็นญัตติเร่งด่วนเป็นวาระ ต่อท่านประธานสภาขอให้ท่านประธานสภา พิจารณาอนุญาตด้วยครับ ขอคุณครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายเพชร บุญรอด)</p>	<p>อนุญาตให้ท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติด้วยวาระเรื่องการทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี กับ เทศบาลตำบลหนอง หญ้าดอกขาว เรื่องการดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัด กาญจนบุรี เชิญครับ</p>

นายกเทศมนตรี
(นายอุตร เฟื่องอร่าม)

ปลัดเทศบาล
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

รายละเอียดขอให้ ท่านปลัดเทศบาลดำเนินการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
ครับ ขอขอบคุณครับ

ขออนุญาตที่ประชุมครับ ตามหนังสือที่ กจ ๐๐๒๓.๓/ว๕๖๖ ลงวันที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ขอความร่วมมือสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง เรื่อง การดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชน โดยขอให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. รายงานข้อมูลตามแบบสำรวจการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน
แบบยืนยันการนำส่งขยะอันตรายชุมชนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีโดยตรง เพื่อประกอบการพิจารณาในการ
ว่าจ้างเอกชนในการดำเนินการบริหารจัดการขยะอันตรายไปกำจัด ให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ขอความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามยืนยันการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การ
บริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในพิธี
ลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

ทั้งนี้ ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานข้อมูลดังกล่าวและนำส่ง
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี โดยตรง ภายในวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๖๕ และในปีหนึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแจ้งว่าเราต้อง
นำส่งขยะอันตรายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพียงผู้เดียว เขาก็จะ
นำขยะอันตรายไปทำลายในโรงงาน ดังนั้นจึงต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุม
สภาเพื่อขอความเห็นชอบการลงนามทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การ
บริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทุกแห่งก็ต้องดำเนินการแบบนี้เหมือนกัน จึง
ขอนำเรียนที่ประชุมพิจารณาครับ

ประธานสภา
(นายพีธีร์ บุญรอด)

เลขานุการสภา
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

สมาชิกสภาท่านอื่นมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี เชิญท่าน
เลขานุการสภาชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับก่อนพิจารณาให้ความเห็น
ขอครับ

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๒
การทำการนอกเขตเทศบาล และการทำการร่วมกับบุคคลอื่น ตามมาตรา ๕๗

	<p>ทวิ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ขอนำเรียนต่อสภาเพื่อประกอบการพิจารณาครับ</p>
<p>ประธานสภา (นายพีเชษฐ์ บุญรอด)</p>	<p>ตามที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดจากท่านปลัด ระเบียบกฎหมาย และรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ชี้แจงในที่ประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโปรดยกมือขึ้นครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>เห็นชอบการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เห็นชอบ ๑๑ ท่าน ไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน ไม่ออกเสียง ๑ ท่าน (นายพีเชษฐ์ บุญรอด)</p>
<p>ประธานสภา (นายพีเชษฐ์ บุญรอด) นายกเทศมนตรี (นายอุดร เพ็ญอร่าม)</p>	<p>เชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องที่สองครับ เชิญครับ</p> <p>การขอความเห็นชอบการใช้พื้นที่สาธารณะ ห้วยสาธารณะบริเวณถนนหมายเลข ๓๒๔ กาญจนบุรี – พนมทวน เพื่อทำสกายวอล์ค หมู่ที่ ๖ บ้านเมืองใหม่ โดยขอใช้พื้นที่กับจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุญาตให้ท่านปลัดเทศบาลขยายความให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ</p>
<p>ปลัดเทศบาล (นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)</p>	<p>ชาวบ้านเมืองใหม่ที่อยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์ ขอทำสกายวอล์คตรงห้วย แต่การสร้างหรือดำเนินการในพื้นที่สาธารณะเราต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการ ซึ่งอยู่ติดกับถนนสาย ๓๒๔ กาญจนบุรี – พนมทวน บริเวณทางเข้าเมืองใหม่ เราจะต้องดำเนินการแบบและส่งของงบประมาณจากกรมฯ ซึ่งตรงนี้ก็ป็นลักษณะเดียวกันกับกล้องวงจรปิด เราก็จะดำเนินการขออนุญาตไปพร้อมๆ กัน</p>
<p>ประธานสภา (นายพีเชษฐ์ บุญรอด) ที่ประชุม</p>	<p>ที่ประชุมท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ</p> <p>ไม่มี</p>
<p>ประธานสภา (นายพีเชษฐ์ บุญรอด)</p>	<p>ถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มเติมผมขอมติเห็นชอบการขอความเห็นชอบการใช้พื้นที่สาธารณะ ห้วยสาธารณะบริเวณถนนหมายเลข ๓๒๔ กาญจนบุรี – พนมทวน สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบการใช้พื้นที่สาธารณะ ห้วยสาธารณะบริเวณถนนหมายเลข ๓๒๔ กาญจนบุรี – พนมทวน เห็นชอบ ๑๑ ท่าน ไม่เห็นชอบ – ท่าน ไม่ออกเสียง ๑</p>

ท่าน (นายพีชร์ บุญรอด)

ประธานสภา
(นายพีชร์ บุญรอด)

นายกเทศมนตรี
(นายอุตร เพ็งอร่าม)

ต่อไประเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ท่านใดมีเรื่องที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมเชิญ
ครับ

ผมมีเรื่องที่จะขอนำเรียนต่อที่ประชุม เรื่องการได้รับเงินอุดหนุนจากกรมฯ ๒
โครงการคือ

๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำหอง หมู่ที่ ๓
บ้านกล้วย จำนวนเงิน ๗,๓๕๗,๐๐๐.- บาท
๒. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านห้วยตลุง หมู่ที่ ๖ งานก่อสร้าง
งานศาลาเฝ้าเมือง งานสะพาน และงานฝายน้ำล้น จำนวนเงิน
๗,๘๗๕,๐๐๐.- บาท

ซึ่ง ๒ โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาทางด้านถนนและแหล่งท่องเที่ยว
เพราะสถานที่เขตพื้นที่ของเราเป็นทางขึ้นทางลง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชน
จะเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรี ผมมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงส่งเสริม
อาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผมมองว่าจังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในตำบลหนองขาวของ
เรา ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา
(นายพีชร์ บุญรอด)

ปิดประชุม

ที่ประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือหารือเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด
ประชุม

เวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

คณะกรรมการสามัญประจำสภา ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้ เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุชาติ อวยพร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนุช เอี่ยมเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนันทา อ่อนจันทร์)

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้รับรองแล้ว ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญสมัยที่.....ครั้งที่.....ประจำปี เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ).....ประธานสภาเทศบาล

(นายพีเชษฐ์ บุญรอด)